



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง  
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง  
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามลำดับความสำคัญของชุมชน เพื่อใช้จัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง แล้วนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการ เชื่อมโยง โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	
๓. ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	
๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาไปสู่แผนการปฏิบัติ	
- รายละเอียดบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (แบบ ผ.๐๑)	๒
- รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (แบบ ผ.๐๒)	๓-๓๖
- แบบบัญชีครุภัณฑ์ ผ.๐๓	๓๗-๔๐





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านด่านให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการบูรณาการนโยบายและแผนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ทุกประการแล้ว

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับจากวันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางจึงประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๗

(นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีได้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะการกำหนดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจากแนวทางการพัฒนา เป็น แผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาดังกล่าวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนามีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดังกล่าวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อย ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนขวาง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนขวางซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ จะดำเนินการในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

**ขั้นตอนที่ ๒** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาตำบลโนนขวางพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** การประกาศใช้แผนดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ให้ความ เห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อย ๓๐ วัน

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินการแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนการไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
๖. สามารถนำแผนปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง



**หลักการและเหตุผล**  
**ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์**

.....

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติประกาศใช้แผนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๑. บันทึกข้อความของกองช่าง ที่ บร ๘๒๗๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ได้ขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ โครงการ

๒. บันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ บร ๘๒๗๐๔/ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขึ้น

**เหตุผลและความจำเป็น**  
**ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งจากการลงพื้นที่รับฟังจากปากของประชาชน จากคำร้องที่ประชาชนมายื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง และแจ้งผ่านสมาชิกสภา อบต.ประกอบกับบันทึกข้อความจากกองช่างที่ บร ๘๒๗๐๓/- ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

จากเหตุผลและความจำเป็นที่ได้กล่าวข้างต้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้องครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่ ตามสภาพความเป็นจริงของพื้นที่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มเติมโครงการพัฒนาที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕

แบบ ผ. ๐๑



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ ๑.๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	-	-	๓๓	๑๐,๓๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓๓	๑๐,๓๐๕,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และ ประเพณี ๒.๑ แผนงาน การศึกษา	-	-	-	-	๒	๗๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๗๔๕,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๐๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๐๕๐,๐๐๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

- .....
- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : SDGs GOAL เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ที่ ๔ บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ แนวทางที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
- (๒) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อหู หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านบ่อหู-หนอง ภูเวียง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	ถนน คลส จ้า นวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ประชา ชนใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านหนองแต้ ซอยประปา ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.โนนขวางกำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ สายทางดงเย็นซอย ๕ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. โนนขวางกำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและค่าใช้จ่าย					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ลำโรง หมู่ที่ ๕ สายทาง บ้านลำโรง-บ้านหนอง นา ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ถนน คลสจ่า นวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้นที่ประ ชาชนใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลำโรง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านลำโรง ขอย ๒/๑ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.โนนขวาง กิ่งหมด)	-	-	๔๔๙,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.จำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑ เส้นที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสระหมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านหนองสระ - หนองกระทุ่มปริมาณงานขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. โนนขวาง กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบ่อแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน บ่อแดง หมู่ที่ ๙ สายทาง วัดบ้านบ่อแดง ซอย ๑ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล.จำ นวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีต เสริมเหล็กที่ประ ชาชนใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านปอแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านปอแดง หมู่ที่ ๙ สายทาง ปอแดง ซอย ๓ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ออกแบบในวงกว้าง)	-	-	๓๑๕,๐๐๐	-	-	ถนน คอนกรีต จำนวน ๑ เส้น	มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุกสาย ทางบ้านดงกระหัง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุกบ้านดงกระหัง หมู่ ที่ ๑ สายทางดงกระหัง- หนองสระ ๑ ขนาดความ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ดงกระทิง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านดงกระทิง หมู่ ที่ ๑ สายทางบ้านดง กระทิง-ฝายหนองสระ ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการ ตามแบบแปลน อบต.โนน ขวางกักหนวด)	-	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินลูงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุก ที่ประชาชนได้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านดง กระทั่ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดง กระทั่ง หมู่ที่ ๑ สายทางดง กระทั่ง-ปอแดง (ประปาปอแดง) ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.โนนขวางกำหนด)	-	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกหินคลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุกบ้าน ปอหุ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านปอหุ หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านปอหุ-กุดน้ำ ขุ่น ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการ ตามแบบแปลน อบต.โนน ขวางกำหนด)	-	-	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนดินเลนหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุก ที่ประชาชนไม่ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองแต่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้สัญจรไป มาได้สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก บ้านหนอง แต่ หมู่ที่ ๓ สายทางบ้าน ดงเย็น-ห้วยลึก ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๒๗๓,๐๐๐	-	-	ถนนดินลง หินคลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้สัญ จรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ดินโดยหินคลุก บ้าน หนองแม่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุก บ้านหนอง แม่ หมู่ที่ ๓ สายทางรอบ กุดเวียงน้อย ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนิน การไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๑๕๖,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนไม่ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ชนใช้สัญจรไป มาได้สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ ที่ ๓ สายทางบ้านหนอง แต้-ประคำดง ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๕๘๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๓๖๓,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน ดินโดยหินคลุก บ้าน หนองแถม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านหนองแถม หมู่ ที่ ๓ สายทางบ้านหนอง แถม-สะพานไม้ ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อปต. โนนขวาง กำหนด)	-	-	๘๘,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกบ้านดง เย็นหมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านเย็น หมู่ที่ ๔ สายทางหลุบยาง ซอย ๖ ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๕ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	ถนนหินคลุกที่ ปลูกจำนวน ๑ เส้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนดินโดยหินคลุก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านดงเย็น- หลุยยาง ซอย ๑ ขนาด ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตาม แบบแปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้สัญ จรไปมาได้สะ ดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองสระ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๖ สายทางหนอง สระ-วัดป่าหนองสระ ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตาม แบบแปลน อปต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ดินลงหินคลุกบ้านโนน ขวาง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านโนนขวาง หมู่ที่ ๗ สายทางบ้าน โนนขวาง - โคกสะอาด ซอย ๑ ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองนา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านหนองนา หมู่ ที่ ๘ สายทางหนองนา - ปอหู ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินลงหินคลุก บ้านบ่อแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก บ้านบ่อแดง หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านบ่อแดง - ลำโรง ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนดินหินคลุกบ้าน โปแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการก่อสร้างถนน ดินลงหินคลุก บ้านโปแดง หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านโป แดง-ลำห้วยยาง ขนาด ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคลุกที่ ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนดินหินคูกบ้าน ลำโรง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงโดยลง หินคูก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางวัดป่าสำโรง ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมข้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตาม แบบแปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คูกจำนวน ๑ เส้น	มีถนนหินคูกที่ ประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนดินหินคลุกบ้าน ลำโรง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก	ดำเนินการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก บ้านลำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านลำโรง -หนองนา ปริมาณงานลง หินคลุก ขนาดความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ อีเอ็มพี น ที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ แปลน อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ถนนดินลงหิน คลุกจำนวน ๑ เส้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทางบ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง บ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ สายทาง บ้านดงกระทิง ซอย ๕ ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๘๔ ท่อน และบ่อพักคอนกรีต ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.โนนขวางกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	จุดวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทางบริเวณพื้นที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา	เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง บ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านดงกระทิง ซอย ๔/๘ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๙๓ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กฝาตะแกรง ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ พร้อมแทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนขวาง กำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ชุดวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านดงกระทิง หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากล้นราง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔๓ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๗ บ่อ และเทคอนกรีตที่พหลังท่อ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.โนนสว่างกำหนด)	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ขุดวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ชนิดหลาย ช่อง บ้านปอหู่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การระ บายน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ดำเนินการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านปอหู่ หมู่ที่ ๒ สายทางสะพานน้ำประปา ปริมาณงาน ขนาด ๒.๔๐ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้าง และ ตามแบบแปลน อนุมัติ ขวงำกำหนด)	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	ชดวางท่อระ บายน้ำ	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายโหล่ทางบ้านหนองแค้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายโหล่ทาง บ้านหนองแค้น หมู่ที่ ๓ สายทาง ปร.ถ.๑๐๙-๐๓ บ้านหนองแค้น- ดงเย็น ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙๘ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็กขยายโหล่ทางขนาดกว้าง ๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ( รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.โนนขวางกำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	คุณภาพของ บายน้ำ	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายแหล่งทางบ้านเส้าโรง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายแหล่งทางบ้านเส้าโรง หมู่ที่ ๕ สายทางสี่โรง ขอย ๔ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๘ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขยายแหล่งทางด้านซ้าย ขนาดกว้าง ๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ด้านขวา ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เนินขวาง กำหนด)	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	ขุดวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเสียด้านบ่อแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ บำบ่อแดง หมู่ที่ ๙ ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๘ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดติดตามแบบแปลน อนุทิน.โนนขวาง กิ่งหนาด)	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	ขุดวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายไปเสลทางบ้านลำโรง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายไปเสลทาง บ้านลำโรง หมู่ที่ ๕ สายทางลำโรงซอย ๔ ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๘ ท่อน และบ่อพักคอนกรีต ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไปเสลทางด้านซ้าย ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้านขวา ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบแปลน อบต.โนนขวาง กำแพง)	-	-	๒๗๐,๐๐๐	-	-	ชุดวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเสียบ้านโปแดง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านโปแดง หมู่ที่ ๙ ด้านทิศตะวันออก หมู่บ้าน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๙๘ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่ อบต. โนนawang กำหนด)	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	ขุดลอกคลองระบายน้ำ	การระบายน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์**  
 .....

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง คุณลักษณะพอสังเขป (๑) ขนาดที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๔๘,๐๐๐ บีทียู (๒) ราคาที่กำหนดรวมราคาติดตั้ง (๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ (๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากรังงานเดียวกัน (๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่น ๆ (นอกข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพหลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑)	-	-	๓๒๑,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา



## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER)ตามฤดูกาลสูงกว่า ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑)แบบแยก ส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์นี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ ม. ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(กรณีต้องแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (๑) ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท (๒) ชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท(๓) ชนิดติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท							

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๒	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนขวาง โดยมี คุณลักษณะพอสังเขปดังนี้ ๑. แผงโซลาร์เซลล์ (รับ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ๒. INVERTER ตัวแปลงไฟฟ้า กระแสตรงเป็นกระแสสลับ) ๓. ราคารวมค่าติดตั้ง	-	-	๔๒๔,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์**  
 .....

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
					(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๓	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก(เตล)ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบ ดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน -เป็นกระบะสี่ล้อ -ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล แค็บ ๔ ประตู -เป็นราคาเครื่องปรับอากาศ -เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณนับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (กองช่าง)	-	-	๘๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๓๓	๑๐,๐๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓๓	๑๐,๐๐๕,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี	-	-	-	-	๒	๗๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๗๕๕,๐๐๐
๒.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๖๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๖๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๕	๑๑,๖๐๐,๐๐๐



# ภาคผนวก







รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนawang  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนawang



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๗  
วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

\*\*\*\*\*

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายไพศาล เกินขุนทด	ประธานสภา	ไพศาล เกินขุนทด
๒	นางสิณวล ไชยสำโรง	รองประธานสภา	สิณวล ไชยสำโรง
๓	นายคาร พลิกรุ่งโรจน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	คาร พลิกรุ่งโรจน์
๔	นางสาววราภรณ์ สวัสดิ์รัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	วราภรณ์ สวัสดิ์รัมย์
๕	นายทรงเดช จ้อยสาकु	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ทรงเดช จ้อยสาकु
๖	นายคำขาน หัดสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	คำขาน หัดสูงเนิน
๗	นายไพล พลิกรุ่งโรจน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ไพล พลิกรุ่งโรจน์
๘	นางปิ่น สมานมิตร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	ปิ่น สมานมิตร
๙	นายสุนทร อินสำราญ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	สุนทร อินสำราญ
๑๐	ส.ต.ท.สัญญา สายแวว	เลขานุการสภา	ส.ต.ท.สัญญา สายแวว

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ	นายก อบต	พิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ
๒	นายวรศักดิ์ วงศ์ทองเจริญ	รองนายกอบต. ๑	วรศักดิ์ วงศ์ทองเจริญ
๓	นายพงษ์ศักดิ์ หลักงาม	รองนายกอบต. ๒	พงษ์ศักดิ์ หลักงาม
๔	นายดวง ยันละหา	เลขานุการนายก อบต.	ดวง ยันละหา
๕	น.ส.ประนอม มีห้วยหลิม	หัวหน้า สป.	ประนอม มีห้วยหลิม
๖	นายมนูญ บุญมณี	ผอ.กองช่าง	มนูญ บุญมณี
๗	นายศักดิ์ชัย พลิกรุ่งโรจน์	ผญบ. ม.๗	ศักดิ์ชัย พลิกรุ่งโรจน์
๘	นางฉวี หลักงาม	ผญบ. ม.๓	ฉวี หลักงาม
๙	นางสมปอง เพ็ชรล้ำ	ผช.ผญบ. ม.๔	สมปอง เพ็ชรล้ำ
๑๐	นายคเชนทร์ จำจิต	นักวิเคราะห์พินโยบายและแผน	คเชนทร์ จำจิต
๑๑	นายไกรศร พิบประโคน	ผญบ.ม.๑	ไกรศร พิบประโคน
๑๒	นายทองมา กระแสเทศน์	ผช.ผญบ. ม.๒	ทองมา กระแสเทศน์
๑๓	นายเพลา พลิกรุ่งโรจน์	ผญบ. ม.๖	เพลา พลิกรุ่งโรจน์
๑๔	นายพลฤทธิ์วงศ์ วงศ์ทองเจริญ	นักวิชาศึกษา	พลฤทธิ์วงศ์ วงศ์ทองเจริญ
๑๕	นางวัลย์ลักษณ์ อุตมะ	ผอ.กองคลัง	วัลย์ลักษณ์ อุตมะ
๑๖			
๑๗			



เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกคนเข้าห้องประชุมและได้นับจำนวนสมาชิกสภาฯ ทุกคนที่  
ลงลายมือชื่อไว้กับสมุดรายชื่อผู้มาประชุม นับแล้วตรงกันและครบองค์ประชุม จึงเชิญ  
ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๑**  
**ประธานสภาฯ** เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ในคราวการประชุมครั้งแรก ได้กำหนดให้มี  
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ วัน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่  
๑๖ - ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารองค์การ  
บริหารส่วนตำบล จึงได้กำหนดนัดเชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้
- ที่ประชุมสภาฯ** รับทราบ
- ประธานสภาฯ** ๑.๑ เรื่อง การจัดงานประเพณีทำขวัญแม่โพสพ อำเภอบ้านด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ขอเชิญรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ได้ชี้แจงกำหนดการและนัดเตรียม  
ความพร้อมจัดงาน
- รองนายก อบต.** ตามที่อำเภอบ้านด่านได้มีคำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีทำขวัญแม่โพสพ อำเภอบ้านด่าน ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๖ นั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ในส่วนของ อบต.โนนขวาง พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่อง  
ของสถานที่ซ้อมขบวนนางรำ และรถประดับขบวนแห่ การจัดการแข่งขันกีฬา การออก  
ร้าน แข่งขันส้มตำลีลา และเดินแบบบนเวทีกลาง ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด  
จะแจ้งผ่านไลน์กลุ่มศูนย์ข้อมูลตำบลให้ทราบต่อไป แต่ในเบื้องต้นขอแจ้งให้ทราบว่า  
งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้เป็นของ อบจ.ที่จัดสรรให้จังหวัด จังหวัดจัดสรรให้ที่ทำการ  
ปกครองอำเภอบ้านด่าน และอำเภอได้มอบหมายให้กำนันแต่ละตำบลเป็นผู้รับผิดชอบใน  
บางส่วน จึงขอเชิญกำนันตำบลโนนขวาง ได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป
- กำนันตำบลโนนขวาง** งบประมาณที่ได้มาจากอำเภอ ได้ให้ทางตำบลดำเนินดังนี้
๑. การจัดขบวนแห่ ซึ่งประกอบด้วย ขบวนนางรำ ขบวนจัดแต่งรถ ซึ่งรายการนี้จะ  
ขอใช้สถานที่หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.โนนขวาง เป็นที่ฝึกซ้อมขบวนนางรำ ส่วนการ  
จัดแต่งรถขบวนแห่จะดำเนินการอยู่ที่บ้าน
  ๒. การประกวดผลิตผลทางการเกษตร ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ นำมาส่งในวัน  
ตกแต่งขบวนรถ คือวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ข้าวเปลือก กล้วย มะพร้าว  
อ้อย แต่ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้นำข้าวเปลือกจำนวน ๒ ถุงปุยต่อหมู่บ้าน ส่งที่  
เกษตรอำเภอสำหรับใช้ประกอบพิธี
  ๓. การประกวดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ได้ขอความร่วมมือจากรองนายก อบต.ให้ช่วย  
จัดหานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันแล้ว
  ๔. การแข่งขันส้มตำลีลา ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมกับทีมงาน  
อสม. จำนวน ๓ คน เข้าร่วมแข่งขัน
  ๕. การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ขอให้ผู้ใหญ่บ้านจัดหาผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วม  
แข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยแจ้งสำรอนรายชื่อได้ที่ ป.หนึ่ง
๖. การเดิน/...



๖. การเดินแบบผ้าไทย ขอให้ อบต. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ๑ คู่ ฝ่ายปกครอง ๑ คู่ รองนายก ๑ คู่ โดยให้ยื่นสมัครที่อำเภอภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะได้กำหนดวันซักซ้อมเดินแบบต่อไป

สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมในงบประมาณที่ได้รับมาทั้งหมด ๔๕,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมฯ

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๒ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment) ประจำปี ๒๕๖๗ ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายก อบต.

มอบหมายให้ รองนายก อบต.๑ ชี้แจงแทน

รองนายก อบต.

ด้วยเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีรายละเอียดมากจึงขอเชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงในรายละเอียดต่อไป

ปลัด อบต.

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐมี เป้าหมายให้การบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐ มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้ โดยแผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมาย คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน” และ กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คือการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวม (คะแนนภายใน พ.ศ. ๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” รวมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดยุทธศาสตร์ โดย เน้นหลักการส่งเสริม และยกระดับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดตรวจประเมินประสิทธิภาพของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(Local Performance Assessment: LPA) และเพื่อเป็นการยกระดับการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี ๒๕๖๗ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ กำหนดให้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local Assessment: HPA) เพิ่มเติมอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น/...



ท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ผลของการประเมินจะสะท้อนให้ทราบถึงประสิทธิภาพและควมมีมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ช่วยเหลือหรือส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น

การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local Assessment: HPA) มีเป้าหมายที่จะยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติราชการและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดดเด่นและมีศักยภาพแตกต่างกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดให้มีการประเมินผลปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗ รูปแบบใหม่ คือ การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง หมายถึง การประเมินที่มีประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน เอกสารประกอบการประเมินที่ยกระดับจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการพื้นฐานทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูง โดยมุ่งเน้นไปที่การวัดผลเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ในเรื่องการจัดบริการสาธารณะที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ประชุมสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒  
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา

ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามที่คณะตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วทำสำเนารายงานการประชุมแจกให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันไปแล้วนั้นว่ามีถ้อยคำใดในรายงานการประชุมที่เห็นควรแก้ไขหรือรับรองหรือไม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่งและสอง และข้อ ๗๔ จึงขอคณะกรรมการฯ รายงานและที่ประชุมได้มีมติ

คณะกรรมการฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒,๖ และ ๙ แจ้งว่าพิจารณาแล้วไม่มีข้อความที่ต้องแก้ไข

ประธานสภาฯ

- ได้ข้อที่ประชุมได้มีมติ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑.ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (สป.)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงในรายละเอียด

นายก อบต.

มอบหมายให้ รองนายก อบต.๑ ชี้แจงแทน

รองนายก อบต.

- หลักการ

ตามที่/...



ตามที่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนขวาง ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติประกาศใช้แผนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

#### เหตุผล

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก เงินสะสมของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒๒/๒ ในกรณีที่เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถื่นดังกล่าว

ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงาน โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้

๑. บันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ บร ๘๒๗๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

- โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ยาเสพติดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ให้ป ประชาชนห่างไกลยาเสพติดที่มีการระบาดในชุมชนเป็นจำนวนมาก และผลกระทบที่ตามมา ถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ปรากฏมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านยาเสพติดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

โดยมีรายละเอียดการขอเพิ่มเติมแผน ในส่วนของ กองสวัสดิการสังคม และ กองช่าง ตามเอกสารที่แนกให้

ที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ

ได้อภิปรายและสอบถามในรายละเอียดที่เพิ่ม

ได้ให้ที่ประชุมสภาฯ มีมติว่าเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของนายก อบต.หรือไม่

มติที่ประชุม/...



มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างระเบียบฯ	๘	เสียง
ไม่เห็นชอบร่างระเบียบฯ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง
ลาประชุม	-	คน
ไม่อยู่ในประชุม	-	คน

๕.๒. ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (กองช่าง,กองการศึกษา)

ประธานสภาฯ  
นายก อบต.  
รองนายก อบต.

ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงในรายละเอียด  
มอบหมายให้ รองนายก อบต.๑ ชี้แจงแทน  
- **หลักการ**

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติประกาศใช้แผนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

**เหตุผล**

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ “เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้

๑. บันทึกข้อความของกองช่าง ที่ บร ๘๒๗๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

- ได้ขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ โครงการ

๒. บันทึก/...

๒. บันทึกข้อความของกองการศึกษา ที่ บร ๘๒๗๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

- ได้ขออนุมัติบรรจุโครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ

ดังนั้นเพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและเกิด ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กองช่างและกองการศึกษา จึงได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ มานำเสนอในวันนี้

โดยมีรายละเอียดการขอเพิ่มเติมแผน ในส่วนของ กองช่างและกองการศึกษา ตาม เอกสารที่แนบให้

ที่ประชุมสภา  
ประธานสภา  
มติที่ประชุม

ได้อภิปรายและสอบถามในรายละเอียดที่เพิ่ม

ได้ให้ที่ประชุมสภา มีมติว่าเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของนายก อบต.หรือไม่

เห็นชอบร่างระเบียบฯ ๘ เสีย

ไม่เห็นชอบร่างระเบียบฯ - เสีย

งดออกเสียง ๑ เสีย

ลาประชุม - คน

ไม่อยู่ในประชุม - คน

๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (กองช่าง)

ประธานสภา  
นายก อบต.  
รองนายก อบต.

ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงในรายละเอียด

มอบหมายให้ รองนายก อบต.๑ ชี้แจงแทน

- หลักการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนขวาง ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการอนุมัติประกาศใช้แผนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เหตุผล

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก เงินสะสมของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ “ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

ทั้งนี้/...



ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้

๑. บันทึกข้อความของกองช่าง ที่ บร ๘๒๗๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

- ได้ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กองช่าง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ มานำเสนอในวันนี้

โดยมีรายละเอียดการขอแก้ไข ในส่วนของ กองช่าง ตามเอกสารที่แนบให้

ที่ประชุมสภา  
ประธานสภา  
มติที่ประชุม

ได้อภิปรายและสอบถามในรายละเอียดที่เพิ่ม

ได้ให้ที่ประชุมสภา มีมติว่าเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของนายก อบต.หรือไม่

เห็นชอบร่างระเบียบฯ ๘ เสียง

ไม่เห็นชอบร่างระเบียบฯ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ลาประชุม - คน

ไม่อยู่ในประชุม - คน

ประธานสภา  
พัก ๖๐ นาที  
ประธานสภา

แจ้งพักชั่วคราว ก่อนจะเข้าเรื่องต่อไป ๖๐ นาที โดยจะเริ่มประชุมต่อใน เวลา ๑๓.๐๐ น. ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาฯ เข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว ได้กล่าวเปิดประชุมต่อเพื่อพิจารณา ในระเบียบวาระต่อไป

**๕.๔. ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนดวิธีและอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาต(ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๗๙) พ.ศ.๒๕๖๗**

ประธานสภา  
นายก อบต.  
ปลัด อบต.

ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงในรายละเอียด

มอบหมายให้ ปลัด อบต. ชี้แจงแทน

ตามที่ท่านนายกได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องกำหนดวิธีและอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาต(ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๗๙) พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปให้ท่าน ส.อบต.ได้ทราบและพิจารณาไปเบื้องต้นก่อนแล้วนั้น เนื่องจากร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในพื้นที่ตำบลโนนขวางตาม โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อจัดความยากจนและพัฒนาชนบท แปลง “ที่ทำเลเสียงสัตว์โคกตานาสาธารณประโยชน์” ที่อยู่ระหว่างกรมที่ดินยื่นฎีกาต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อกรณีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กับนายจันทร์ พวงไธสง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๖ คน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จึงแนะนำว่า ร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวควรชะลอไว้รอให้ศาลพิจารณาให้แล้วเสร็จถึงที่สุดก่อน เพื่อผู้ร่วมโครงการรายอื่นๆ จะได้รับและถือปฏิบัติไปพร้อมๆกัน โดยทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไปและขอที่ประชุมได้พิจารณาทราบและให้ความเห็นชอบด้วย

ที่ประชุมสภา

รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

๕.๕ ขออนุมัติ/...

**๕.๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.**

**๒๕๖๗**

ประธานสภา  
นายก อบต.

ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจงในรายละเอียด  
มอบหมายให้ รองนายกอบต. ชี้แจงแทน

รองนายก อบต.

**๑. เรื่องเดิม**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้ในกองช่างสำหรับค่าใช้จ่ายในแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.โนนขวาง ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ปลูกหญ้ามาเลย์,ดินปลูก, ค่าปรับพื้นที่,ทางเดินในสวน,ชุดโต๊ะเก้าอี้ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.โนนขวางกำหนด) ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตโดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๙๓ ท่อน และบ่อพักคอนกรีต ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตทับหลังท่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.โนนขวางกำหนด) ตั้งไว้ ๔๑๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**๒. ข้อเท็จจริง**

ด้วยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางจะดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ที่ทำการ อบต.โนนขวาง และโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ แต่เนื่องจากชื่อโครงการและรายละเอียดในการก่อสร้างยังไม่ถูกต้องครบถ้วนประกอบกับเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่กำหนดของทางราชการ กองช่างจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีงบประมาณขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

**๓. ข้อกฎหมาย**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๔. ข้อเสนอ/...



#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามรายการต่อไปนี้

**๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

##### รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.โนนขวาง ตำบลโนนขวาง อำเภอ บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ปลูกหญ้ามาเลย์,ดินปลูก,ค่าปรับพื้นที่,ทางเดินในสวน, ชุดโต๊ะเก้าอี้ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.โนนขวาง กำหนด) ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

##### รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไข

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.โนนขวาง ตำบลโนนขวาง อำเภอ บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ปลูกหญ้ามาเลย์,ดินปลูก,ค่าปรับพื้นที่,ทางเดินในสวน, ชุดโต๊ะเก้าอี้,ไฟโซล่าเซลล์สนามพร้อมขาตั้ง (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.โนนขวางกำหนด) ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

**๔.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ**

##### รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณเดิม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอ บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตโดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๒๙๓ ท่อน และบ่อพักคอนกรีต ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรง เหล็กและเทคอนกรีตทับหลังท่อ กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.โนนขวางกำหนด) ตั้งไว้ ๔๑๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

##### รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณที่ขอแก้ไข

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตโดยวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๙๓ ท่อน และบ่อพักคอนกรีต ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.โนนขวางกำหนด) ตั้งไว้ ๔๑๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ ได้ให้ที่ประชุมสภาฯ มีมติว่าอนุมัติด้วยกับข้อเสนอของนายก อบต.หรือไม่ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ

ประธานสภาฯ  
ที่ประชุมสภา

ระเบียบ/...

**ระเบียบวาระที่ ๖**

ประธานสภา

ที่ประชุมสภา

ประธานสภา

เลิกประชุมเวลา

**เรื่องอื่นๆ**

มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ครับ

ไม่มี

กล่าวปิดการประชุม

๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.



ผู้จตุรายนการประชุม

(สัญญา สายแนว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง